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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิกครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞş 

วนัเสารท์ีÉ ŚŜ สิงหาคม ŚŝŞş เวลา řŘ.ŘŘ-řŚ.śŘ น. 

ณ หอ้งพลอยไพลนิ ชัÊน Ś โรงแรมรตันชล จังหวดัชลบุรี 
------------------------------------- 

 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ     

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พร้อมร่วมกนัแลกเปลีÉยนข้อมูล 

ความเคลืÉอนไหวด้านวัตถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

   

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก  

ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞş จังหวดัสงขลา 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ     

3.1 รายงานผลผลิตปลาป่นประจาํเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ŚŝŞş 

3.2 รายงานรายรับ – รายจ่ายประจําเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ŚŝŞş และ

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี ŚŝŞş ฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř กรกฎาคม 

2567 

3.3 รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞ   

และการเกบ็ค่าบาํรุงพิเศษไตรมาส Ś/ŚŝŞş ( เม.ย.-มิ.ย.) 

3.4 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทาํงานว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ 

ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑป์ระมงของไทย (CCRF) และการดาํเนินโครงการการ 

ปรับปรุงการทาํประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  3.5 รายงานการต่ออายุ GACC (หมดอายุเดือนธนัวาคม ŚŝŞş) 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิ จารณากําหนดการจัดประชุมคณ ะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ  ŚŚ             

ครัÊ งทีÉ  ŝ/ŚŝŞş ในเดือนตุลาคม ŚŝŞş และการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก

ประจาํปี ŚŝŞş (ไม่มีวาระเลือกตัÊง) ณ ประเทศญีÉปุ่ น ในเดือนพฤศจิกายน ŚŝŞş 

 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม 

ř. คุณสมเกยีรติ เหล่าทวีสขุ     นายกกิตติมศักดิÍ 

Ś. คุณสงวนศักดิÍ อัครวรินทร์ชัย     นายกกิตติมศักดิÍ 

ś. คุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร     นายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณสพุร  ปัญญาสาคร   เหรัญญิก 

Ŝ.  คณุสภุาวดี  โชคสกุลนิมิตร.     อุปนายกสมาคมฯ 

ŝ.  คณุสรรพมงคล อุมารี   

รับมอบอาํนาจแทน 

   คุณมงคล เหล่าทวีสขุ     อุปนายกสมาคมฯ 

Ş.  คณุอภิชัย  เตชะนิธสิวัสดิÍ     กรรมการกลาง 

ş.  คุณนิรุตติÍ  เหลืองนฤมิตชัย    ปฎิคม 

Š.  คณุสทุศัน์  บวรวณิชย์     กรรมการกลาง 

š.  คณุนิธนินัท ์ ลลีาพรรณวุฒิ     กรรมการกลาง 

řŘ.คุณวิษณ ุ  ศิริคุรุรัตน ์     กรรมการกลาง 

řř.คุณกิตติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร     กรรมการกลาง 

řŚ.คุณนิคม  กนกภัยพิพัฒน์     กรรมการกลาง 

řś.คุณสมพงษ ์ ศิรประภาพงศ์     กรรมการกลาง 

řŜ.คุณณิชกมล  อุมารี      ผู้ จัดการสมาคมฯ 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม    

ř.  คณุจงรักษ์  นฤขัตพิชัย     อุปนายกสมาคมฯ 

2.  คุณวัลลภ  โพธเิพียรทอง     อุปนายกสมาคมฯ 

ś.  คณุสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสฐิ     เลขาธิการสมาคมฯ 

Ŝ.  คณุวรรณา  โรจน์กังสดาล     นายทะเบียน 

ŝ.  คณุชูชัย  ปิติเจริญกิจ     กรรมการกลาง 

Ş.  คณุโกวิท  แย้มกลิÉน     กรรมการกลาง 

ş.  คณุสมศักดิÍ  เอกอุร ุ      กรรมการกลาง 

Š.  คณุสวุิทย์  ตันรัตนากร     กรรมการกลาง 

š.  คณุชัยพิพัฒน์ พฤกษว์ัฒนากุล     กรรมการกลาง 

řŘ.คุณสบุรรณ  เศรษฐวรพันธ์ุ     กรรมการกลาง 

řř.คุณกรณ์กฤต บุญราศรี       กรรมการกลาง 

řŚ.คุณเจตนินท ์ โสณมัย      กรรมการกลาง 



3 

 

 

řś.คุณวีรศักดิÍ  อึÊงรัศมี      กรรมการกลาง 

สมาชิกทีÉเขา้ร่วมประชุม 

จ.จันทบุรี 

ř.  คณุอิสรีย์  อุดมเลิศวนสิน   หจก.โรงงานปลาป่นสงวนสินปลาป่น 

จ.ระนอง 

ř. คุณเบญจพร  อคัรวิรินทร์ชัย   บจ.กรุงเทพมหกิจ 

Ś. คุณสรรพมงคล อุมารี    บจ.เทพพามาปลาป่น 

จ.ปัตตานี 

ř. คุณประพิณศรี   โชคสกุลนิมิตร.   บจ.ปัตตานีปลาป่น 

 

เปิดประชุมเวลา řŘ.ŘŘ น.      

 

คุณอาํนวย    เอืÊออารีมิตร  ทาํหน้าทีÉประธานทีÉประชุม 

คุณณิชกมล  อุมารี   ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารทีÉประชุม 

 

ประธานทีÉประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิกทุกท่านทีÉได้เข้าร่วม

ประชุมในครัÊงนีÊ  และได้กล่าวขอบคุณคุณสุทศัน์ บวรวณิชย์  กรรมการผู้จัดการบริษัทอิสเทร์ินปลาป่น จาํกัด 

จังหวัดระยอง  ทีÉได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนัÊนได้เปิดประชุมตามวาระดังนีÊ  

 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ    

 

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พรอ้มร่วมกนัแลกเปลีÉยน

ขอ้มูลความเคลืÉอนไหวดา้นวตัถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

 สถานการณป์ลาป่นภายในประเทศ :   ขณะนีÊ ตลาดปลาป่นของไทยเจอปัญหา

ส่วนทีÉเหลือใช้จากภายในจาํเป็นต้องส่งออกแต่มาประสบปัญหาราคาตลาดทีÉการแข่งขันสูง เพราะผู้ใช้

รายใหญ่คือจีนมีสต็อคมากและจีนเปิดจับปลารอบใหม่แล้ว ยังมีประเทศทีÉส่งออกปลาป่นอืÉนเช่น

อินเดียฯ ต่างลงราคาเพืÉอระบายของ เรายังเจอปัญหาค่าเงินบาททีÉแขง็และค่าขนส่งทีÉแพงขึÊน ถ้าราคา

ของไทยยังสูงคงจะขายออกได้ยาก โรงงานปลาป่นกจ็ะประสบปัญหาการตลาด ไม่มีใครซืÊ อ ผลิตแล้ว

ขายไม่ได้  
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ตอนนีÊ ข่าวปลาหมอคางดํา ซึÉงเป็นปลานํÊาจืดกระแสเริÉมแรงมากในผู้ซืÊอต่างประเทศ โดยเฉพาะ

จีน ไม่อยากให้มีผลกระทบกบัคุณภาพปลาไทยในตลาดจีน อยากให้เราระวังปลาตัวนีÊผสมในปลาทะเล

ไทย ซึÉงถ้าแก้ปัญหาตัวนีÊ ไม่ได้ ระยะยาวลงสู่ทะเลจะยิÉงแก้ไขลาํบาก  

ทางชุมพรเริÉมมีปัญหากับวัตถุดิบของเรืออวนลากราคาพอปรับลงตามราคาตลาดเรือเริÉมไม่คัด

ไม่ล้างปลาก่อนลงห้องเกบ็ เพิÉงเจอลาํแรกสุ่มตรวจจากปลา ś พันกว่ากโิลปรากฎว่าในปลารวมนํÊาหนัก 

ŜŘ กโิลกรัม มีปลาอยู่แค่ řŠ กิโลกรัม นอกนัÊนเป็นปูหอยและขีÊ โคลน  

สถานการ์ตอนนีÊ เรือประมงอวนลาก ขาดทุนเกือบทุกลาํ วัตถุดิบจับได้ลดลง ทะเลไม่มีปลา ถ้า

ปล่อยต่อไปอาจจะต้องจอดเพิÉม การลงราคาอาจจะกระทบแต่ตลาดสําคัญกว่าถ้าไม่มีผู้ ซืÊ อก็จะ

เดือดร้อนหนกักว่า คาดว่าเวลานีÊคงต้องช่วยกันเพืÉอให้ตลาดไม่สะดุด 

การส่งออกในครึÉงเดือนแรกของเดือนสิงหาคมยังคงมียอดสูง š,ŝŘŘ ตัน แต่ทัÊงเดือนคาดว่าไม่

น่าถึง řŝ,ŘŘŘ ตัน ซึÉงกเ็ป็นยอดตํÉาสุดในรอบ ś เดือนทีÉผ่านมา  

คงต้องเตรียมใจรับสถานการณ์ทีÉจะเลวร้ายมากในเดือนกันยายน-ตุลาคมทีÉการส่งออกน่าจะมี

ไม่เกินเดือนละ Ş-ş พันตัน แล้วปลาป่นทีÉจะออกในแต่ละเดือน Śŝ,ŘŘŘ ตัน ไม่รวมปลาป่นนาํเข้าจะ

หาตลาดไปส่งขายโรงงานอาหารกุ้งภายในเปิดบ้างหยุดบ้างดูไร้อนาคตสาํหรับกุ้งตอนนีÊ   

ราคาวัตถุดิบโปรตีนอืÉนลงมาแข่งกันในตลาดนีÊ  ต้องยอมรับความจริงกับราคาทีÉอาจต้องปรับลง

อย่างต่อเนืÉองก่อนทีÉจะหาผู้ซืÊ อไม่ได้ ชาวประมงจะเดือนร้อนยิÉงกว่าและเมืÉอถึงจุดสมดุลจนไม่คุ้มจะจับ 

ปลาและคงต้องหยุดอุปทานลดสุดท้ายราคาหรือตัวบวกกจ็ะกลับมา 

เดือนมกราคม-มิถุนายน จีนนาํเข้าเรียงตามมากไปน้อย มีเปรู เวียดนาม ชิลี รัสเซีย และไทย

ตกมาเป็นทีÉ ŝ นาํจากเปรู แค่ ŚŠŠ,ŞşŘ และประเทศโลกทีÉสาม ŝŚŠ,Ŝśś ตัน ครึÉงปีเข้า Š แสนตัน 

นับว่ามากจนสตอ็คปัจจุบันล้นถึง ŚśŘ,ŘŘŘ ตัน  

แสดงว่าไทยได้มากกว่าทีÉผ่านมาแต่กย็ังตํÉากว่าทีÉอืÉนๆ โอกาสทีÉจะขายเดือนสิงหาคม-กันยายน

มีน้อยลง ช่วงเวลาทีÉเหลือเดือนตุลาคม-ธันวาคมทีÉเป็นช่วงการใช้ภายในทีÉลดลง แต่เพราะเนืÉองด้วย

ราคาทีÉยังสู้คู่แข่งในตลาดไม่ได้ประกอบกับค่าเงินบาททีÉแขง็ 

ปลาป่นในจีนนับวันจะลดน้อยลงทุกวันราคาถอยลงรายวันขณะทีÉสตอ็คเพิÉมสงูขึÊนต่อไป การจับ

ปลาภายในจีนเริÉมแล้วราคาภายในดิÉงหัวลงมากนัÉนเท่ากับว่าโอกาสปลาไทยเข้าได้ คงต้องสู้ฟัดกันทีÉ

ราคาเพราะคุณภาพใกล้เคียงกัน  

รอบนีÊ ค่าเงินบาท ทีÉ śŜ.ŠŘ-śŝ.ŚŘ บาท นับว่าซํÊาเติมพอควร ค่าขนส่งกขึ็Ê นราคามาอย่าง

ต่อเนืÉอง  



5 

 

 

ต่อมาค่าเงินบาทแขง็ค่า śś.šŚ บาทต้องรอดูต่อไปว่า จะแขง็ค่าขึÊนอีกไหม  

ในไตรมาสสุดท้ายของปีนีÊ น่าห่วงทีÉสุด ต้องดึงราคาลงเพืÉอส่งออกสู้คนอืÉนให้ได้ สุดท้ายเมืÉอมี

อุปสงค์กลับมาเหนืออุปทานราคาตอนนัÊนจะเพิÉมขึÊน จึงต้องทาํให้ราคาปลาป่นน่าใช้และน่าซืÊ อสาํหรับ

ตลาดในและนอก คงต้องตามติดสถานการณ์ตลาดเปรูในไตรมาสสีÉทีÉจะเป็นตัวชีÊ วัดว่าราคาปีหน้าจะ

สดใสหรือไม่ค่าเงินวันนีÊบาทแขง็มาก śŜ.ŝŘ บาท  

จากสภาพตลาดนอกเวลานีÊ  เนืÉองจากค่าเงินทีÉแขง็ขึÊน ระดับ śś.Š-śŜ บาทในตอนนีÊ  กยั็งเป็น

สิÉงทีÉยากมากสาํหรับตลาดส่งออกทีÉจะรับได้ โดยเฉพาะทางตลาดจีนเงียบมาก สตอ็คภายในสงูแตะเกิน 

Ś.ŝ แสนตัน ซึÉงทุกคนทีÉถืออยู่ต่างขาดทุนจนหาทางออกไม่ได้ โดยเฉพาะปลาเกรดโปรตีนตํÉา ŝŝ%-

60% มีกว่า śŘ-ŜŘ% ของสต็อค ตลาดภายในเขายังไม่ฟืÊ นตัวและนับวันกด็ูยิÉงลาํบาก ส่วนปลาป่น

เกรดโปรตีนสูงออเดอร์เก่าแทบหมด เหลือติดมือในเดือนกันยายนซึÉงไม่เกินกลางเดือนหน้า คงต้อง

หยุดส่งเพราะไม่มีเรือจะรับ ยิÉงสะท้อนให้เหน็ว่าตลาดโดยรวมหลัง řŝ กันยายน คงต้องหวังแต่ตลาด

ภายในเป็นหลกั ซึÉงกด็ูยากว่าจะรองรับปลาภายในทีÉมีอยู่ได้ไหวไหม 

ในเดือนสงิหาคมยังคาดว่าส่งออกได้ในระดับ řś,ŘŘŘ-řŝ,ŘŘŘ ตัน แต่เดือนกันยายนน่าจะมี 

Ş,ŘŘŘ-Š,ŘŘŘ ตัน จึงเป็นเดือนทีÉน่าเป็นห่วงอยู่มาก  

สถานการณ์ต่างๆ ทัÊงด้านอุปสงค์ทัÊงในและนอกประเทศยังไม่กระเตืÊองขึÊน ซึÉงเดือดร้อนต่อคน

ทาํอาชีพประมงกันถ้วนหน้าในทุกประเทศรอบบ้าน รวมถึงภาคการเลีÊ ยงสัตว์นํÊาด้วย ราคากุ้งและปลา

ยังไม่กระเตืÊองขึÊน ไม่กระตุ้นให้อาหารสัตว์ดีขึÊน กลับมามีปัญหาหนีÊ สินกับกลุ่มเกษตรกรทีÉเลิกเลีÊ ยงใน

การตามหนีÊ  สร้างความเดือดร้อนพอควรในวงการเลีÊ ยงกุ้งและปลา และนีÉเป็นภาวะเดียวกันทัÊงจีน 

เวียดนาม อนิโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย 

ราคาทีÉผู้ซืÊ อคาดหวังล้วนตํÉากว่าราคาในปัจจุบัน ในช่วงทีÉผ่านมาอุปสรรคใหญ่ของคนขายคือ

ค่าเงินบาททีÉแขง็มาก ซึÉงตํÉากว่า śŜ บาท 

ในเดือนกันยายนน่าจะมีตัวเลขส่งออกตํÉากว่า řŘ,ŘŘŘ ตัน ส่วนการส่งออกเดือนสิงหาคมคง

ต้องรอตัวเลขทางการอีกท ีแต่คาดว่าน่าจะมี řŝ,ŘŘŘ ตันขึÊน 

อาหารสัตว์ออกมาซืÊ อปลาด้วยตัวบวกทีÉถูกมาก รายใหญ่ลงราคาเหลือ ś บาท คาดว่า น่าจะ

ออกมารับซืÊ อกัน ตัÊงแต่กลางเดือนกันยายน หากโรงงานเห็นว่าราคาปลาป่นน่าเกบ็เข้าสต็อคเพืÉอดึง

อุปทานให้น้อยลง ทุกฝ่ายคงต้องช่วยๆกันออกมารับซืÊอและเกบ็ของเข้าเพืÉอบรรเทาความเดือนร้อน

ของผู้ผลิตทีÉหาคนซืÊอยากในตอนนีÊ  

ระยะเวลาสาํรวจความสมบูรณ์ทางทะเลของเปรูเริÉมต้นและสิÊนสุดลงใกล้เคียงปีทีÉผ่านมา 
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เรือสาํรวจเปรูเริÉมออกในเดือนหน้าประมาณ Ś-ś สัปดาห์ ตัวเลขโควตาคงต้องลุ้นว่าเกิน ř.ŝ 

ล้านตัน มากน้อยแค่ไหนหากมากราคาเปรูต้องถูกกดลงเหลือ ř,ŝŘŘ$-1,600$ นัÉนหมายความว่า 

ในช่วงปลายปีทางโรงงานต้องเจอมรสมุในด้านราคาแน่นอน 

สปัดาห์ทีÉผ่านมานีÊ  ราคาปลาป่นเปรู รอบใหม่ราคาประมาณ ř,şŝŘเหรียญ/ตัน หรืออาจจะตํÉา

กว่านีÊ  การซืÊอขายค่อนข้างเงียบ 

  แนวโน้มภาพรวมของตลาดปลาป่นในจีนยังคงไม่ดีนัก ราคาลดลงอย่างต่อเนืÉอง เนืÉองจาก

ปริมาณสตอ็คหน้าท่าเรือเพิÉมมากขึÊนทะลุ ŚšŘ,ŘŘŘ ตัน ประกอบกับความต้องการใช้ไม่ดีเลย ขณะทีÉ

ปลาป่นในประเทศจีนเองกก็าํลังเริÉมทยอยออกสู่ตลาดเพิÉมมากขึÊน ทาํให้สัปดาห์ทีÉผ่านราคาปลาป่น

ลดลงประมาณ śŘŘ-ŝŘŘ หยวน/ตัน  

แนวโน้มราคาปลาป่นในช่วงนีÊ ยังคงมีแนวโน้มลงต่ออกี 

ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ śŘ สงิหาคม ŚŝŞş  

- ปลา Şŝ% ราคา řř,ŜŘŘ-řř,ŝŘŘ หยวน/ ตัน (ราคาลง śŘŘ-ŝŘŘ หยวน/ตัน) 

- ปลา Şş% ราคา řŚ,šŘŘ-řś,ŘŘŘหยวน/ตัน (ราคาลง śŘŘ หยวน/ตัน) 

- ปลา ŞŠ% ราคา řŜ,ŚŘŘ-řŜ,śŘŘหยวน/ ตัน (ราคาลง ŝŘŘ หยวน/ตัน) 

สตอ็คปลาป่นท่าเรือจีนประจาํวันทีÉ โดยอยู่ทีÉ Śš สงิหาคม ŚŝŞş 

Dalian 13,ŚŜŘ ตัน  Tianjin 2,ŚŠŘ ตัน  Shanghai şŚ,šŞŘ ตัน  Fuzhou Śš,śšŘ ตัน

Huangpu řŞŠ,řşŘ อืÉนๆ Ŝ,ŘŜŘ ตันคงเหลือ Śšř,ŚřŘ ตัน 

   สถานการณป์ลาป่นภายต่างประเทศ :  Weekly Report - August 17, 2024 

สัปดาห์นีÊทางเปรูใต้จับปลาไม่ได้เนืÉองจากสภาพอากาศทีÉเลวร้าย โดยยังคงเหลือโควตาอีก ŚřŚ,ŜŘŘ m/t 

ซึÉงคิดเป็นปลาป่นประมาณ ŝŘ,ŘŘŘ m/t ธุรกิจใหม่มีเพียงเล็กน้อย แต่รายงานการค้าระบุว่ามีการเสนอ

ราคาทีÉแปลกๆ ตํÉากว่าราคาล่าสุดประมาณ usd ŝŘ มีรายงานว่าสตอ็กปลาป่นทีÉขายไม่ออกในเปรูทัÊงหมดมี

ไม่ถึง ş,ŘŘŘ m/t ซึÉงสว่นใหญ่น่าจะไม่ได้ขายเนืÉองจากคุณภาพตํÉา แต่จะถูกนาํไปรวมกบัการผลิตครัÊงต่อไป 

เรือสาํรวจของ IMARPE ครัÊงต่อไปคาดว่าจะเริÉมขึÊนในช่วงต้นเดือนกนัยายนโดยใช้เวลาประมาณสามสปัดาห์ 

โดยคาดว่าฤดูกาลจับปลาครัÊงใหม่น่าจะเริÉมขึÊนในช่วงปลายเดือนตุลาคม โควตาคาดว่าจะอยู่ทีÉ ř.ş ล้านถึง Ś 

ล้าน m/t   

 ทุกวันนีÊสิÉงทีÉเราทาํกนักค็ือการกวาดโกดัง และพูดคุยเกีÉยวกับฤดูกาลถัดไป และความเสีÉยง

ของปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ตอนนีÊกเ็ป็นวันทีÉเงียบสงบ 

Weekly Report – August 24, 2024 

 ไม่มีการจับปลาได้เพิÉมเติมในเปรูใต้ เนืÉองจากสภาพอากาศทีÉเลวร้ายอย่างต่อเนืÉอง 
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สาํหรับธุรกิจปลาป่นในเปรู เงียบมาก ไม่มีสนิค้าเหลือให้ขาย และไม่มีใครต้องการซืÊ อหรือขายของฤดูกาลจับ

ปลาหน้า ตามทีÉกล่าวไว้เมืÉอสัปดาห์ทีÉแล้ว การล่องเรือสาํรวจชีวมวลของ IMARPE จะเริÉมขึÊนในช่วงปลาย

เดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน เป็นเวลา řŘ วันหรือ Ś สัปดาห์ 

โควตาภาคเหนือ/ภาคกลางใหม่คาดว่าจะอยู่ทีÉ ř.ş ล้าน m/t ตามทีÉเจ้าหน้าทีÉกล่าวไว้ ทางการค้าหวังว่าของ

จริงจะเป็น Ś.Ř ล้าน m/t 

 ตัวเลขการนาํเข้าล่าสุดของจีนจนถึงสิÊนเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่ามีการนาํเข้า ř.Řş 

ล้าน m/t ใน ş เดือน โดยผู้ส่งหลักได้แก่ เปรู ŜŘŜ,ŘŘŘ m/t เวียดนาม řřŞ,ŘŘŘ m/t ชิลี řŘş,ŘŘŘ m/t 

รัสเซีย šř,ŘŘŘ m/t และไทย Šŝ,ŘŘŘ m/t ซึÉงคิดเป็น şŝ% ของการนาํเข้าทัÊงหมด 

ทุกคนต่างกาํลังรอเวลาจนกว่าจะมีข่าวเกีÉยวกับโควตาเปรูครัÊงต่อไป 

(ทีÉมา: HAMMERSMITH Marketing Ltd) 

  

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก  

ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞş จังหวดัสงขลา 

ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานว่าได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ       

สญัจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ ś/Śŝ   ทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯตรวจทานเป็นทีÉเรียบร้อย

แล้ว  

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก 

ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞş   

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ      

 

ś.ř  รายงานผลผลิตปลาป่นประจําเดือนมถินุายน - กรกฎาคม ŚŝŞş 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับข้อมูลจากกรมประมงทีÉได้

ตรวจเอกสาร MCPD และข้อมูลจากการจัดทาํหนังสือภายใต้ระบบ Thai Flagged (TFCC) จากสมาชิกทัÉว

ประเทศเดือนมกราคม - มิถุนายน  ŚŝŞş ได้ผลผลิตรวมอยู่ทีÉ  řŞř,ŝŜŘ.śŝ  ตัน โดยเดือนมิถุนายน 

ŚŝŞş มีผลผลติ ŚŚ,ŞśŘ.Ŝŝ ตัน เดือนกรกฎาคมมีผลผลติอยู่ทีÉ ŚŜ,ŚşŘ.Śř ตัน    

มติทีÉประชุม รับทราบ 
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 ś.Ś  รายงานงบรายรบั – รายจ่ายประจําเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  ŚŝŞş และ

งบประมาณรายรบั-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞş และฐานะการเงิน ณ วนัทีÉ  śř กรกฎาคม ŚŝŞş 

 ผู้จัดการสมาคมฯได้ รายงานงบรายรับ – รายจ่ายประจาํเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  ŚŝŞş    

และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี ŚŝŞş และฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř กรกฎาคม  ŚŝŞş   ต่อทีÉ

ประชุมดังนีÊ  

 

 

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 

 3.3   รายงานการเก็บค่าบํารุงสมาชิกประจําปี 256ş และการเก็บค่าบํารุงพิเศษ    

ไตรมาส Ś/ŚŝŞş ( เม.ย.-มิ.ย.) 

 ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานการเกบ็ค่าบํารุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞş และการเกบ็ค่าบํารุง

พิเศษไตรมาส Ś ( เม.ย.-มิ.ย.Şş)  ดังนีÊ  

 

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞş 

งบรายรบั-รายจ่าย มิ.ย.Şş ก.ค. Şş   

รายรับประจาํเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  ŚŝŞş 326,940.56 36,630.00   

รายจ่ายประจาํเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ŚŝŞş 233,618.00 281,705.78   

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย    93,322.56 (245,345.78)   

ประมาณการรายรบัประจําปี ŚŝŞş 3,150,000.00    

รับแล้วเดือนมกราคม -กรกฎาคม  ŚŝŞş 2,516,941.06    

  คงเหลือ 633,058.94  

ประมาณการรายจ่ายประจําปี ŚŝŞş 3,150,000.00    

จ่ายแล้วเดือนมกราคม – กรกฎาคม ŚŝŞş 1,622,400.50    

  คงเหลือ 1,527,599.50  

รายงานฐานะการเงิน  śř พ.ค.Şş śŘ มิ.ย.Şş śř ก.ค.Şş  

เงินสด  2,392.00 282.00 47.00  

เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์) 1,065,108.04 1,283,518.53 1,063,567.64  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) 157,613.65 37,350.28 1,000.28  

สลากออมสนิ (Ś ปี) Š พ.ค.Şš  19,956.45 23,618.39 30,138.39  

เงินฝากธนาคารออมสนิ (ออมทรัพย์) 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00  

รวมทัÊงสิÊ น 7,045,070.14 7,144,769.20 6,894,753.31  

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน Şş ราย รับชาํระ ŝŞ ราย เป็นเงิน 1,134,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řř ราย เป็นเงิน 198,000.00 บาท 
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ค่าบาํรุงพเิศษจากการส่งออกไตรมาส Ś/ŚŝŞş (เม.ย.-ม.ิย.) 

เมษายน    řş,ŞśŜ.ŜŘŘ ตัน 

พฤษภาคม    řş,şřŞ.řŘŘ ตัน 

มิถุนายน    řš,ŞŚŜ.şŘŘ ตัน 

รวมยอดส่งออก เม.ย.-มิถุนายน Şş ŝŜ,šşŝ.ŚŘŘ ตนัๆละ řŘ บาท เป็นเงิน ŝŜš,şŝŚ.ŘŘ บาท 

 

รายละเอียดการส่งออก 

ลําดบั ประเทศ ยอด/ตนั 

1. จีน 43,501.300 

2. เวียดนาม 5,417.600 

3. ญีÉปุ่ น 4,801.000 

4. บังกลาเทศ 540.300 

5. มาเลเซีย 215.000 

6. ไต้หวัน 200.000 

7. ฮ่องกง 200.000 

8. อนิโดนีเซีย 60.000 

9. เกาหล ี 40.000 

รวม 54,975.200 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.4  รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะทํางานว่าดว้ยความร่วมมือในการพฒันาระบบ 

การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดําเนินโครงการการปรับปรุง         

การทําประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดประจาํเดือนมิถุนายน- 

กรกฎาคม ŚŝŞş ดังนีÊ   

řŠ กรกฎาคม ŚŝŞş  

ได้จัดประชุมเพืÉอรายงานความความหน้าของโครงการฯตามรายละเอียดดังนีÊ   

ř. การดาํเนินงานวิจัย ซึÉงได้รับการสนับสนุนงบการวิจัยจาก สวก. ระยะ ś ปี(พ.ศ. ŚŝŞŝ-ŚŝŞş) 

ค่าบาํรุงสมาชิกสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ śř ราย เป็นเงิน 279,000.00 บาท 

  รอการชาํระ Řš ราย เป็นเงิน 81,000.00 บาท 
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ประกอบด้วย Ŝ งานวิจัยย่อย ภายใต้โครงการแนวทางการพัฒนาการประมงอวนลากในอ่าวไทยสู่ความยัÉงยืน

ตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล โดยมีคณะอาจารย์ผู้เชีÉยวชาญเป็นทีÉปรึกษาโครงการฯ ได้แก่ รศ.ดร.กงัวาลย์ 

จันทรโชติ, รศ.ดร.เจริญ  นิติธรรมยง, ผู้ เชีÉยวชาญรังสรรค์ ฉายากุล และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ได้แก่ 

ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ดาํเนินการศึกษาวิจัยหัวข้อการวิเคราะห์การเปลีÉยนแปลงและการประเมินสภาวะ

ทรัพยากรของผลจับจากการประมงอวนลากในอ่าวไทย (ปีทีÉ ř-Ś) และการวิเคราะห์ผลกระทบของการ

ประมงอวนลากในอ่าวไทยทีÉมีต่อระบบนิเวศ (ปีทีÉ ś), ศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ศึกษาวิจัยหัวข้อ

ผลกระทบจากการประมงอวนลากต่อทรัพยากรชีวภาพและสิÉงแวดล้อมทางทะเลในอ่าวไทย และ ผศ.ดร.

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ ศึกษาวิจัยหัวข้อการวิเคราะห์พืÊ นทีÉทาํประมงอวนลากในพืÊนทีÉอ่าวไทย ซึÉงได้นาํเสนอ

ผลการศึกษาวิจัยจากโครงการย่อยให้กับคณะทาํงานฯ รับทราบ  จากการดําเนินงานโครงการวิจัยคณะ

อาจารย์ทีÉปรึกษา และอาจารย์หัวหน้าโครงการย่อย ได้นําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผ่านการจัดประชุม

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพืÉอรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบร่วมกันเพืÉอเป็นข้อมูลและแนวทางพัฒนาการ

ประมงอวนลากของประเทศไทยให้มีความยัÉงยืนแก่หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง โดยมีลาํดับความสาํคัญ ดังนีÊ  

ř) เสนอให้มีการแบ่งเขตพืÊนทีÉทาํการประมงอวนลาก (Zoning) เพืÉอการเข้าถึงทรัพยากรทีÉเท่าเทยีม

และการบริหารจัดการทรัพยากรทีÉมีประสทิธิภาพเพืÉอลดผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อม 

Ś) กาํหนดมาตรฐานของเครืÉองมือประมงอวนลากให้เป็นมาตรฐานทีÉทุกภาคส่วนยอมรับและปฏบิัติ

ตาม 

ś) สนับสนุนงานวิจัยพืÊนฐาน (Basic Research) เพืÉอเป็นข้อมูลพืÊนฐานในการทาํวิจัยในเชิงนาํไปใช้ 

ประโยชน์ทีÉเกีÉยวข้องกบัปัญหาทางด้านการเกษตร และประมง 

Ŝ) กรมประมงควรมีหน่วยงานทีÉตรวจสอบบทความหรือข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศทีÉอาจให้

ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงตามข้อมูลหรือบริบทการประมงในประเทศโดยหน่วยงานต้องชีÊแจงผ่านช่อง

ทางการสืÉอสารทีÉมีเพืÉอให้ข้อมูลทีÉถูกต้อง 

Ś. การประสานงานกับหน่วยงานได้แก่ กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัÉง เพืÉอจัดทาํข้อมูล 

นาํเสนอแก่ผู้ประเมิน MarinTrust ได้แก่ รายงานประจาํปีทีÉประกอบด้วยข้อมูล MMSY และรายงานการบ่งชีÊ

ชนิดพันธุ์สัตว์นํÊานโยบายการบริหารจัดการประมงทีÉเกีÉยวข้อง, การประชุมคณะกรรมการนโยบายประมง

แห่งชาต,ิ ข้อมูลการพบเจอสตัว์ทะเลหายาก (ETP Species) 

ś. การดําเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับชาวประมงเพืÉอ

นาํเสนอแนวทางปฏิบัติและการช่วยเหลือสตัว์ทะเลหายาก (ETP Species) เมืÉอพบเจอระหว่างทาํการประมง

ผ่านคู่มือแนวปฏิบัติทางการช่วยเหลือสตัว์ทะเลหายาก 

 จากการดาํเนินงานตามแผนปฏบิัติการจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (Fishery Action Plan; FAP) 

ทีÉได้นาํเสนอข้างต้น อย่างไรกต็ามแผนงานฯ ยังเหลือกิจกรรมทีÉทางคณะทาํงานต้องดาํเนินงานให้เสร็จสิÊน

ได้แก่ โครงการวิจัย Risk Assessment on trawl fishery ETP/Habitat interaction. และการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพืÉอเสนอแนะข้อมูลงานวิจัยเพืÉอจัดทาํ FMP เพืÉอรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานกจิกรรมแก่

ผู้ประเมิน MarinTrust คณะทาํงานต้องจัดทาํรายงานความคืบหน้าและนาํส่งผู้ประเมินทุกรอบ Ş เดือน และ



11 

 

 

ทางผู้ประเมินฯ จะตัÊงคณะกรรมการเพืÉอตรวจสอบความคืบหน้าและลงมติเพืÉอให้โครงการดําเนินการต่อ

หรือไม่ อนัจะส่งผลต่อสถานะการรับรองโรงงานปลาป่น 

 ทัÊงนีÊ ยังมีวาระสาํคัญคืองบประมาณเพืÉอใช้จ่ายในปี ŚŝŞş เพิÉมเติมจากเงินคงเหลืออีกประมาณ 

řŠŘ,ŘŘŘ บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายในสองปีข้างหน้าอีกประมาณปีละ ŚŝŘ,ŘŘŘ บาท ซึÉ ง

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมประจําปี และ peer Review ของ MarinTrust ,ค่าตอบแทน/เบีÊ ยประชุมคณะ

อาจารย์ทีÉปรึกษา และค่าต่ออายุเวบ็ไซต์ 

ทัÊงนีÊ  คาดการณ์ว่าจะสามารถปิด GAP และเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองได้ภายใน Ś ปี รวม

ประมาณการรายจ่ายทีÉคณะทาํงานฯ ต้องเตรียมการไว้ในปี ŚŝŞŠ-ŚŝŞš อีกประมาณ şŘŘ,ŘŘŘ บาท 

แผนการดําเนินการโครงการระยะต่อไป (Phase3) 

การดาํเนินโครงการเพืÉอศึกษาวิจัย Ś โครงการฯ เกีÉยวกบั ETP species risk assessment และ 

Habitat ใช้เวลาประมาณ ř-Ś ปี โดยมีแผนของบสนับสนุน สวก. ในปี ŚŝŞŠ-ŚŝŞš หรือจัดสรร

งบประมาณเพืÉอดาํเนินวิจัยในลักษณะการจ้าง ผู้ เชีÉยวชาญเพืÉอรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีÉมีอยู่ ทัÊงจาก

กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัÉง  

โดยมติทีÉประชุมไดม้ีมติดงันีÊ  

ř. ให้คณะทาํงานฯ ทาํหนังสือชีÊ แจงประมาณการงบประมาณในการการดาํเนินโครงการ เพืÉอขอรับ

เงินสนับสนุนจาก Š สมาคมฯ รวมถึงประสานกับคุณชินชัย เพืÉอทาํหนังสือขอเงินสนับสนุนโครงการจาก

หน่วยงานภายนอก (ปตท.) 

Ś. สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ทาํหนังสือเชิญโรงงานปลาป่นทีÉได้รับการรับรอง IP Program จาํนวน Ŝ

โรงงานเพืÉอประชุมร่วมกับสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย เพืÉอทาํความเข้าใจให้เหน็ถึงความต้องการใช้

ปลาป่นทีÉได้รับการรับรอง เพืÉอขยายให้โรงงานเข้าร่วมโครงการเพิÉมเติม 

ś. ทาํหนังสือถึงสภาหอการค้าฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพืÉอขอบูธในงาน ThaiFEX เพืÉอเพิÉมเรืÉอง

ตลาดและประชาสมัพันธก์ารดาํเนินโครงการ FIP 

 ทัÊงนีÊตามมติทีÉประชุม    สมาคมฯได้รับหนังสือจากคณะทาํงานฯเรืÉองขอเงินสนับสนุนโครงการฯทีÉ

จะต้องใช้ในปี ŚŝŞş อีก řŠŘ,ŘŘŘ.ŘŘ โดย  Š สมาคมฯละ ŚŚ,ŝŘŘ.ŘŘ บาทซึÉงสมาคมฯได้ดาํเนินการ

สนับสนุนไปเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

 3.5 รายงานการต่ออายุ GACC (หมดอายุเดือนธนัวาคม ŚŝŞş) 

  ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้แจ้งสมาชิกทีÉได้ขึÊ นทะเบียน 

GACC ไว้แล้วซึÉ งทาง GACC ได้ส่ง  E-mail แจ้งวันหมดอายุของสมาชิกทราบว่าจะหมดอายุในเดือน

ธนัวาคม ŚŝŞş  สมาคมฯจึงได้ประสานไปยังกองต่างประเทศ  กรมปศุสัตว์ เพืÉอสอบถามรายละเอียดเรืÉอง

ดังกล่าวฯ ทางกองฯได้ประสานไปทาง GACC และแจ้งกลับสมาคมฯว่าให้สมาคมฯแจ้งสมาชิกทีÉยังประสงค์
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จะต่ออายุให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามแบบฟอร์มทีÉทางกองฯส่งให้ ซึÉงสมาชิกได้ดาํเนินการเป็นทีÉ

เรียบร้อยแล้ว และสมาคมฯได้รับทราบสาํเนาเพืÉอเก็บไว้เป็นข้อมูลครบถ้วนแล้ว ซึÉงความคืบหน้าขณะนีÊ   

นายโสภชัย์  ชวาลกุล  รองอธบิดีกรมปศุสัตว์  ได้ส่งหนังสอือย่างเป็นทางการไปยังประเทศจีนพร้อมทัÊงแนบ

รายละเอียดข้อมูลทัÊงหมดของโรงงานปลาป่นทีÉอัพเดตแจ้งทางจีนเพืÉอให้ต่ออายุจาก ธ.ค.Şş ซึÉงขณะนีÊทาง

กองต่างประเทศฯรอให้ทางจีนแจ้งกลับว่าจะให้ทางโรงงานปลาป่นดาํเนินการต่อไปได้อย่างไร ซึÉงทางกอง

ต่างประเทศจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะให้สมาคมฯทราบ 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

   

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณากาํหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ ŚŚ           

ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞş ในเดือนตลุาคม ŚŝŞş และการจัดประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจําปี ŚŝŞş  

(ไม่มีวาระเลือกตัÊง) ณ ประเทศญีÉปุ่ น ในเดือนพฤศจิกายน ŚŝŞş 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้แจ้งทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯจะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯสมัยทีÉ ŚŚ  ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞş ในวันศุกร์ทีÉ řŠ ตุลาคม ŚŝŞş  ณ ทีÉทาํการสมาคมฯ  ก่อนทีÉะจะจัด

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี ŚŝŞş ในการเดินทางไปญีÉปุ่ นระหว่างวันทีÉ Śś-ŚŞ พฤศจิกายน ŚŝŞş 

โดยจะจัดประชุมในวันทีÉ Śś พฤศจิกายน ŚŝŞş   จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิกได้เข้าร่วม 

ประชุมด้วย  

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมิมติให้สมาคมฯเชิญชวนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้เดินทางไปประชุมใหญ่

สามัญสมาชิกประจําปี  ŚŝŞş ในครัÊ งนีÊ   โดยทีÉสมาคมฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯท่านละ ř สิทธิÍ หากไม่สะดวกไปไม่สามารถโอนสิทธิÍให้ท่านอืÉนได้ถือว่าท่าน

สละสิทธิÍ 

 

 

 วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ  

  ŝ.ř  บริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จาํกัด โดยนายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร กรรมการผู้ จัดการ 

ได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯว่าสถานการณ์ราคาปลาป่นทีÉอ่อนตัวลงและสตอ็คปลาป่นทีÉเพิÉมขึÊน

จากปัญหาการส่งออกและการใช้ภายในและต่างประเทศชะลอตัวลงอย่างมาก คาดว่าในอีก ř-Ś เดือน

ข้างหน้าจะมีปัญหาในเรืÉองการส่งออก  อีกทัÊงได้ปรับลดราคาลงมาถึง śบาท/กก. แล้วตลาดยังไม่กลับมา

คึกคักเช่นเดิม  จึงขอแจ้งว่าของดประกาศราคาในทุกๆสัปดาห์ก่อน โดยจะขอประกาศเป็นใน ř เดือน

ปรับเปลีÉยนไม่เกิน ś ครัÊง โดยจะเริÉมในเดือนกันยายน ŚŝŞş 

มติทีÉประชุม รับทราบ 
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  ŝ.Ś ผู้จัดการสมาคมฯได้แจ้งต่อทีÉประชุมทราบว่ากรมประมงโดยท่านอธบิดีขอเชิญสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมย่อยในวันทีÉ ŚŞ สิงหาคม ŚŝŞş  เพืÉอขอหารือการทีÉจะให้โรงงานปลาป่นเข้ารับซืÊ อปลาหมอ

คางดาํ  ทัÊงนีÊผลการประชุมเป็นอย่างไรจะแจ้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทราบต่อไป 

มิติทีÉประชุม  รับทราบ 

   

ปิดประชุม เวลา řŚ.śŘ น. 

    ลงชืÉอ…อาํนวย  เอืÊออารีมิตร....ประธานทีÉประชุม 

      ( นายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร) 

     

    ลงชืÉอ.........ณิชกมล  อุมารี.......ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารสมาคมฯ 

             (นางณิชกมล  อุมารี) 

  ลงชืÉอ…ณิชกมล   อุมารี..ผู้จดบันทกึการประชุม                                              

    ( นางณิชกมล   อุมารี ) 

 

 

 

 


